

แบบเสนอโครงการวิจัย

ชื่อเรื่อง การสำรวจความต้องการจำเป็นที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสำคัญและปัญหาของการวิจัย

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการในการให้บริการแก่นักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีความประพฤติดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนของนักศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาได้ ตลอดจนให้นักศึกษามีความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 - 2558 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 โดยได้ให้ความสำคัญในด้านบริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ แต่ว่าการดำเนินงานดังกล่าวยังมีปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดบางประการ จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในด้านการบริการแก่นักศึกษาให้มีความเหมาะสม ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน และสามารถทำงานได้เป็นระบบ โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความจำเป็นต่อการศึกษา ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและส่งผลให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทางคณะฯ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวที่จะต้องให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความจำเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาการเรียนรู้อ 2) การบริการด้านการให้คำปรึกษา 3) การบริการด้านกายภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4) การบริการด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 5) โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้อและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษางานฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นชั้นปีต้น ๆ สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะของคณะ เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานและนำมาจัดบริการให้ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้ และมีความสุข อันจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคมต่อไป

คำถามวิจัย

- 1) นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ต้องการได้รับการจากคณะฯ ที่ส่งผลให้นักศึกษาเรียนจบได้ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
- 2) นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มีความจำเป็นที่ต้องการได้รับการบริการในด้านต่าง ๆ จากคณะฯ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
2. เพื่อนำผลการสำรวจเสนอต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทราบ และเป็นข้อมูลจัดบริการให้เหมาะสม และเป็นที่ยังพอใจของนักศึกษาต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามเชิงปฏิบัติการ

- 1) การสำรวจ หมายถึง การเก็บข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม
- 2) ความต้องการจำเป็น หมายถึง ความคาดหวังของนักศึกษา ในด้านที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งเสริมทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอบเขตการวิจัย

- 1) ขอบเขตด้านกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมายการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 54 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบ-อุตสาหกรรม

กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 80 คน

- 2) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา

คุณภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 3) ขอบเขตด้านระยะเวลาของการศึกษาวิจัย

เป็นการสำรวจความต้องการจำเป็นในการให้บริการแก่นักศึกษา ทำการเก็บข้อมูลเฉพาะนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 24 จำนวน 80 คน ที่ศึกษาในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2555 ภายหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว 1 เดือน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับทราบถึงความต้องการจำเป็นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และนำมากำหนดแนวทางปรับปรุงการจัดบริการของคณะ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา
2. นักศึกษาได้รับการจัดบริการด้านต่าง ๆ จากคณะที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการจำเป็นของนักศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในการจัดให้บริการแก่นักศึกษาของคณะด้วย

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือลักษณะของนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการวิจัย

ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 รัฐบาลมีนโยบายการศึกษา เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีระบบการให้บริการทางการศึกษาทุกระดับ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพิ่มสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาของไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 บนพื้นฐานหลักการ ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้นและแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะ และความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ มีประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณธรรม

ดังนั้น การที่จะช่วยให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มีต่อการสัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนักศึกษาได้ คณะจึงได้สำรวจความต้องการจำเป็นในการจัดให้บริการแก่นักศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.11 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นการพิจารณาความครบถ้วนของบริการที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งสถาบันต้องให้บริการแก่นักศึกษาในกิจกรรมต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 1) การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน 2) การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 4) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความจำเป็นต่อการศึกษาที่จำแนกการบริการ 5 ด้าน สิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาได้

วิธีการดำเนินการวิจัย

ข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม

สำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายหลังจากเข้ารับการศึกษาค่าได้ 1 ปีการศึกษา โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความจำเป็นต่อการศึกษาก่อนการบริการออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาการเรียนรู้อันหมายถึง 2) การบริการด้านการให้คำปรึกษา 3) การบริการด้านกายภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4) การบริการด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 5) โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและมีผลต่อการศึกษาด้านวิชาชีพของนักศึกษา

แหล่งข้อมูล

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ขึ้นด้วยรหัส 54

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความต้องการจำเป็น ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ แบบสอบถาม มีลักษณะคำถามแบบปลายเปิดและคำถามแบบมีโครงสร้าง โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการมาก
ระดับ 3 หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการน้อย
ระดับ 1 หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการน้อยที่สุด

ระดับความต้องการจำเป็นของนักศึกษา แบ่งโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย	1.00 - 1.49	หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย	1.50 - 2.49	หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย	2.50 - 3.49	หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย	3.50 - 4.49	หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย	4.50 - 5.00	หมายถึง	นักศึกษามีความต้องการในระดับมากที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการที่จำเป็นของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ใช้การแจกแจงความถี่ คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคะแนนที่เป็น รายชื่อ รายด้าน โดยรวม

ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วย

สามารถทราบปัญหาและอุปสรรค และความต้องการจำเป็นของนักศึกษา นำไปสู่การพัฒนางาน และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

เห็นชอบต่อข้อเสนอโครงการวิจัยของ นางสาวอรสา จุลมา ตำแหน่ง นักกิจการนักศึกษา สังกัดกลุ่มงานจัดการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงชื่อ



ผู้บังคับบัญชา

(นายนรากร พุทธิชัย)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555

ลงชื่อ อรสา จุลมา หัวหน้าโครงการวิจัย

(นางสาวอรสา จุลมา)

ตำแหน่ง นักกิจการนักศึกษา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555

